



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.๒๐๔๖

ที่ มอ ๐๐๓.๔.๒/๖๗- ๒๙๐

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การนำผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นมาก่อนของพนักงานมหาวิทยาลัย มาใช้เสนอขอแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่ง

เรียน ทุกส่วนงาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดผลงานและเกณฑ์คุณภาพผลงานการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว นั้น

คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการที่เคยใช้เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นมาก่อน มาใช้เสนอขอแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งดังนี้

“หากมีการนำผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยใช้เสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นมาก่อน มาใช้เสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในระดับเดียวกันหรือระดับที่ต่ำกว่าระดับตำแหน่งที่ได้เคยขอเสนอแต่งตั้งมาแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ ผู้ขอจะต้องดำเนินการภายใน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ก.บ.ม. มีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้ง โดยให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย

ในกรณีที่ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นที่ ประจักษ์ชัด หรือก่อให้เกิดการพัฒนาส่วนงาน มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม องค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนได้ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ระดับจังหวัด หรือประเทศ ผู้ขอสามารถนำผลงานทางวิชาการนั้นมาเสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งในครั้งใหม่ได้ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติสำหรับการยื่นขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

#sg01#

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พิชนิไพบูลย์)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ